

ST. PAUL'S PRIMARY SCHOOL

Links Street
Sunshine West
VIC 3020



A.B.N. 23 073 655 340
Phone: 9363 1568

Email: office@spsunshinewest.catholic.edu.au

HỌC KỲ 2

TUẦN 3: Thứ Hai, 05 tháng 05 năm 2025

NHỮNG NGÀY CẦN GHI NHỚ

Thứ Ba, ngày 06 tháng 05:	Bữa Điểm Tâm Mừng Ngày của Mẹ lúc 7.30am
Thứ Năm, ngày 08 tháng 05:	Đêm Hội Thảo dành cho Gia đình về Bí Tích Thêm Sức, 6.30pm tại Trường St Paul
Thứ Sáu, ngày 09 tháng 05:	Gian Hàng Mừng Ngày của Mẹ, Tập Hợp Toàn Trường - Lớp MLD lúc 2.30pm Đơn Ghi Danh vào Lớp 7 Trường Trung Học Chính Phủ đến hạn nộp cho Văn phòng Trường St Paul
Thứ Năm, ngày 15 tháng 05:	Buổi Hội Thảo Thông Tin cho Lớp Prep 2026 tại Trường St Paul lúc 1.30pm
Thứ Sáu, ngày 16 tháng 05:	Xưng Tội tại Lớp MAR, MGR và MVN lúc 10am, Tập Hợp Toàn Trường - Lớp SCC lúc 2.30pm
Thứ Ba, ngày 20 tháng 05:	Ngày Trường Đóng Cửa - Ngày Thực Hành Nghiệp Vụ của Giáo Viên - Học Sinh không đi học
Thứ Năm, ngày 22 tháng 05:	Ban Bí Tích Thêm Sức lúc 6.30pm tại Nhà Thờ St Paul
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 05:	Vòng đầu tiên của cuộc Thi Thuyết Trình Tiếng In-đô-nê-xi-a
Thứ Sáu, ngày 23 tháng 05:	Tập Hợp Toàn Trường - Lớp JRB lúc 2.30pm
Thứ Sáu, ngày 30 tháng 05:	Mừng Tuần Lễ Hòa Giải Toàn Quốc, Tập Hợp Toàn Trường - Lớp SHG, 2.30pm
Thứ Sáu, ngày 06 tháng 06:	Tập Hợp Toàn Trường - Lớp JCL lúc 2.30pm
Thứ Hai, ngày 09 tháng 06:	Ngày Lễ Nghi Sinh Nhật Vua - Học Sinh không đi học
Thứ Sáu, ngày 13 tháng 06:	Tập Hợp Toàn Trường - Lớp MEM lúc 2.30pm
Thứ Năm, ngày 19 tháng 06:	Đối Thoại Học Tập Online qua Google Meet từ 1.30pm đến 7pm - Trường Tan Học lúc 1pm
Thứ Sáu, ngày 20 tháng 06:	Thánh Lễ tại Lớp MEM, MAM và MLD, Tập Hợp Toàn Trường - Lớp MAR lúc 2.30pm
Thứ Hai, ngày 23 tháng 06:	Ngày Quốc Tế Gia Đình - Thông tin thêm sẽ gửi sau
Thứ Tư, ngày 25 tháng 06:	Buổi Hội Thảo Thông Tin cho Lớp Prep 2026 tại Trường St Paul lúc 1.30pm
Thứ Sáu, ngày 27 tháng 06:	Lễ Kính Thánh Tâm Chúa lúc 10am tại Nhà Thờ St Paul
Thứ Năm, ngày 03 tháng 07:	Lễ Kính hai Thánh Phê-rô và Phao-lô và các Sinh hoạt (Thông tin thêm sẽ gửi sau)
Thứ Sáu, ngày 04 tháng 07:	Ngày Cuối của Học kỳ II kết thúc lúc 1pm. Học sinh có thể mặc quần áo thường.

Quý Phụ huynh/Giám hộ thân mến!

Chúng ta hoan nghênh Cô Rachael Barr trở lại Trường sau kỳ nghỉ phép - chúng ta cảm ơn Cô Stephanie Rixon đã dạy Lớp JRB trong khi Cô Rachael vắng mặt.

Từ 7.30am sáng mai, chúng ta sẽ chào đón các mẹ, bà, cô, dì, bác, người giám hộ và những phụ nữ đặc biệt khác đến với bữa điểm tâm bánh nướng chung vui mừng Ngày Nhớ Ơn Mẹ. **Xin lưu ý rằng Quý vị không thể đến dự nếu Quý vị không hồi đáp cho chúng tôi vì chúng tôi đã đặt mua bánh rồi.** Xin cảm ơn Cô Annamaria Schembri vì mọi việc Cô đã làm để tổ chức cho Bữa Điểm Tâm Mừng Ngày của Mẹ. Vào thứ Sáu (09/05), học sinh có thể mua quà tặng cho người phụ nữ đặc biệt trong đời em tại Gian hàng Mừng Ngày của Mẹ. Nếu Quý vị có thể giúp đỡ gian hàng này, xin nộp lại phần giấy xé trong bản tin hạn chót ngày mai nếu Quý vị đã chưa làm điều này.

Xin chúc mừng các em học sinh của chúng ta đã được lãnh nhận Bí tích Thánh thể đầu tiên vào tối thứ Sáu vừa qua. Các em đã tham gia thật sốt sắng trong buổi lễ. Vô cùng cảm ơn Cô Lisa Peplow, Cô Ellen McKitterick, Cô Amanda Mach và Cô Linda Della-Vedora vì cách họ đã chuẩn bị cho các em. Cũng xin cảm ơn ca đoàn trường học đã ca hát rất tốt - giọng các em thật hay. Xin cảm ơn Cô Michele Micallef và Cô Lynette Grixti đã dẫn dắt Ca đoàn. Tôi cũng muốn cảm ơn các nhân viên Trường St Paul đã trợ giúp vào trước và trong ngày này. Cũng xin cảm ơn Cha Rene đã dẫn dắt chúng ta trong nghi thức phụng vụ rất đẹp này. Chúng ta hi vọng tất cả các em sẽ luôn nhớ đến ngày đặc biệt này và rằng các em sẽ thường xuyên tham dự Thánh Lễ cùng với gia đình các em và nhận lãnh Thánh Thể nhiều lần nữa.

Học bạ của học sinh sẽ được gửi về nhà vào thứ Hai (16/06). Buổi Đối thoại Học tập (Họp Phụ huynh Giáo viên) sẽ được tổ chức vào thứ Năm (19/06) từ 1.30pm đến 7pm. Học sinh sẽ tan học lúc 1pm để cho các buổi họp được bắt đầu lúc 1.30pm. **Xin lưu ý là các buổi họp sẽ được tổ chức qua mạng Google Meet.** Thông tin thêm sẽ được gửi về gia đình trong tuần tới.

Tất cả học sinh cần phải mặc đồng phục đi học mùa đông trước ngày 01/05. Học sinh có thể chọn mặc đồng phục Mùa đông hoặc Mùa Hè tùy thuộc vào thời tiết. Chúng tôi cho phép linh động trong điều này trong vài tuần lễ tới. Mũ đồng phục chỉ bắt buộc đội từ tháng 9 đến tháng 4.

Học sinh sẽ không đi học vào thứ Ba (20/05) vì tất cả các nhân viên sẽ tham gia sinh hoạt Thực hành Nghiệp vụ.

Chúc Quý vị một tuần lễ tuyệt vời!

Chào thân ái!

Damian Casamento (HIỆU TRƯỞNG)

GHI DANH LỚP PREP NĂM 2026 - ĐƠN GHI DANH CÓ TRÊN TRANG MẠNG

Đơn ghi danh Lớp Prep năm 2026 hiện đang được tiếp nhận. Năm nay có sự thay đổi về cách chúng tôi nhận đơn ghi danh. Tất cả đơn ghi danh phải được làm trực tiếp qua mạng - Quý vị cần vào trang mạng của Trường tại www.spsunshinewest.catholic.edu.au, bấm vào 'Enrolment Information' và sau đó 'Apply Now'. Có vài buổi hội thảo thông tin cho Phụ huynh/Giám hộ Lớp Prep năm 2026. **Buổi tiếp theo sẽ được tổ chức lúc 1.30pm thứ Năm (15/05).** Những ai muốn tham dự buổi hội thảo thông tin nào cũng cần phải ghi danh trực tiếp qua mạng. Cũng vậy, hãy vào trang mạng, bấm vào 'Enrolment Information' và 'Book a Tour'. Tất cả thông tin này sẽ được cung cấp trong thư riêng - cũng sẽ có các mã QR cho Quý vị để bấm vào ghi danh tham quan trường và nộp đơn ghi danh. Xin gọi Văn phòng số 9363 1568 nếu Quý vị có bất cứ thắc mắc hoặc cần gì.

CHƯƠNG TRÌNH CHƠI BÓNG MỀM MIỄN PHÍ

Học sinh Lớp 4, 5 và 6 đang được cho cơ hội tham gia vào chương trình chơi bóng mềm miễn phí từ 3pm - 4pm trên sân DCG của Trường Tiểu Học St Paul. **Chương trình này bắt đầu từ thứ Tư (14/05)** và tiếp tục trong ba thứ Tư sau đó.

Đây là cơ hội tuyệt vời cho con quý vị được:

- Phát triển các kỹ năng chơi bóng mềm
- Tham gia vào môi trường vui vẻ và tương trợ
- Kết nối với các học sinh khác
- Thể hiện tinh thần đồng đội và tinh thần thể thao
- Trở nên khỏe mạnh, năng động và tích cực

Chương trình này miễn phí và tất cả các trang thiết bị đều được cung cấp, nhưng **Quý vị phải ghi danh qua**

<https://www.softballvic.org.au/events/292975>.

Để biết thêm thông tin, xin liên lạc với Thầy Chris.

ĐƠN XIN HỌC LỚP 7 NĂM 2026 TẠI TRƯỜNG CHÍNH PHỦ

Học kỳ trước, các học sinh Lớp 6 nào sẽ **không** đi học trường trung học Công giáo/Tư trong niên học 2026 đã nhận được **Đơn Ghi Danh Học Lớp 7 niên học 2026.** Nhằm trợ giúp quá trình này, bộ hồ sơ đã được gửi email cho tất cả các gia đình. **Xin lưu ý là ngày khóa số cho việc hoàn thành đơn ghi danh của con Quý vị là thứ Sáu này 09/05/2025 - Các đơn này phải nộp lại Văn phòng St Paul hạn chót ngày này vì đơn cần được Trường St Paul nộp cho trường trung học mà Quý vị chọn.**

GIAN HÀNG MỪNG NGÀY CỦA MẸ

Gian hàng Mừng Ngày của Mẹ sẽ được tổ chức vào thứ Sáu này (09/05). Giá của các món quà dao động từ \$2 - \$10. Nếu Quý vị có thể giúp đỡ bán quà tặng, xin ghi xuống ở phần giấy trong trang 2 của Bản tin Tiếng Anh và nộp lại cho Văn phòng.